



การปฏิบัติการของหน่วยเคลื่อนที่เร็วศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี

ออกตรวจติดตามกำกับให้คำแนะนำสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้าย
สถานบริการ

ตามคำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ๓๒๕๗/๒๕๖๔ เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวและกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสิงห์บุรี ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี ป้องกันจังหวัดสิงห์บุรี สมาชิกเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี (อส.) สังกัดกองร้อย กองร้องบังคับการและบริการกองบัญชาการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมบูรณาการกับที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสิงห์บุรี สมาชิกเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี (อส.) สังกัดกองร้อย สมาชิกเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี (อส.) อำเภอเมืองสิงห์บุรี ที่ ๑ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองสิงห์บุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองสิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ออกตรวจติดตามกำกับให้คำแนะนำสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และประเมินพิจารณาตามข้อกำหนดมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๙) ในพื้นที่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๗ แห่ง ดังนี้

ลำดับที่	สถานบริการ	ที่ตั้ง
๑.	ร้านบ้านยิปซี	ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
๒.	ร้านไออุ่น คาเฟ่	ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
๓.	ร้านMoney pub	ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
๔.	ร้านทางหนีไฟ	ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
๕.	ร้าน The Boxx	ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
๖.	ร้านนั่งชิว	ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
๗.	ร้าน Tree Bar	ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
๘.	ร้านเมาไว้อย่แฮ้ย	ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

ผลการดำเนินการ

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๒๑.๐๐ น. – ๒๓.๐๐ น. ได้มอบหมายให้ พ.ท. นกตล มีศิริ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายการข่าว กอ.รมน.จังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ตรวจสอบติดตาม กำกับให้คำแนะนำ สถานบริการ และสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี ผลการตรวจสอบ ผู้ประกอบการทุกแห่งรับทราบ และพร้อมที่ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข D-M-H-T-T แต่พิจารณาแล้วเห็นว่าร้านไออุ่น คาเฟ่ และร้าน The box ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่ได้จัดโต๊ะเก้าอี้ เว้นระยะห่างที่เพียงพอ เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ และหนาแน่น เนื่องจากไม่จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว และเข้าดำเนินการตรวจสอบอีกครั้งในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๒๓.๓๐ น. – ๐๑.๓๐ น. พ.อ. ชายธัญญา วาจรัต รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นายธรินทร์ นวลฉวี ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ชุดเคลื่อนที่เร็วศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี และชุดหมวดตำรวจทหาร ที่ ๒ มณฑลทหารบกที่ ๑๓ ร่วมพื้นที่สังเกตการณ์ การเปิดบริการของสถานบริการ และสถานประกอบการมีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี ผลการตรวจสอบ จากการสังเกตพบว่า เกือบทุกร้านเปิดไม่เกินเวลาที่กำหนด และจัดโต๊ะ เก้าอี้ ที่นั่ง เว้นระยะ ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ยกเว้นร้าน Money pub ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าสังเกตการณ์หน้าร้านตั้งเวลา ๐๐.๓๐ – ๐๑.๐๐ น. ยังคงได้ยินเสียงเพลงดังออกมา รอจนถึงเวลา ๐๑.๒๐ น. จึงได้เดินเข้าไปตรวจสอบภายในร้าน พบนักท่องเที่ยวจำนวนเกือบ ๑๐๐ คน สนุกสนาน เต็มรั้ว ทางร้านยังคงเปิดเพลง และให้บริการอยู่ จึงได้บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานมาพร้อมนี้



